
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ

ในบทนี้ เป็นการสรุปผลการวิจัย ซึ่งกล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการดาเนินการวิจัย 
สรุปผลผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ตามลำดับ ดังน้ี

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั

เพ่ือการศึกษาสภาพและปัญหาการปฎิบ้ดงานของคณะกรรมการการศึกษา โรงเรียนประถม 
ศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

วธิกีารดำเนินการวจิยั

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้บการวจิยั
ประชากรท่ีใข้ในการวิจัย ประกอบด้วย คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ในกลุ่มเขต(โชน) 6 กลุ่มเขต ในพ้ืนท่ีเขต 5 0 เขตจำนวน430โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้วิธีลุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขนตอน (Multi Stage 

Random Sampling) โดยลุ่มสำนักงานเขตในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งตามกลุ่มเขต(โซน) ใช้ 
สัดล่วนประมาณ 3 : 1 ได้สำนักงานเขตทงล้ิน รวม 15 สำนักงานเขต ใช้วิธีลุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling)

ในแต่ละสำนักงานเขต ลุ่มโรงเรียนในสำนักงานเขตๆ ละ 1 โรงเรียน โดยใช้วิธีลุ่มอย่างง่าย 
(S imple Random Sampling) รวมคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี จำนวน 15 คณะ แต่ละคณะที่ใช้ตัวแทนในการให้สัมภาษณ์ 
จำแนกเป็นกลุ่มละ 5 กลุ่ม รวมผู้ให้สัมภาษณ์ทงล้ิน 75 คน ดังน้ี

1 .ประธานกรรมการ จำนวน 15 คน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 คน
3. ผู้นำชุมชน จำนวน 15 คน
4. ช้าราชการครู จำนวน 15 คน
5. เลขานุการ จำนวน 15 คน
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2. เครอึงมอีทใีชในการวิจัย ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมี,โครงสร้าง ( Structured 
Interview) แบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนท่ี 2 ลภาพการปฎิบ้ติงานของคณะกรรมการการศึกษา
ตอนท่ี 3 ปัญหาการปฎิบ้ติงานของคณะกรรมการการศึกษา

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มดัวอย่างด้วยตนเอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ เสนอ 

เป็นตารางประกอบความเรียง

สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 51 -  60 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ดำรง 

ตำแหน่งในคณะกรรมการการศึกษา 5 ปีข้ึน1ไป ประกอบอาชีพ รับราชกา? กลุ่มประธานกรรมการ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 61 ปีข้ึนไป วุฒิการศึกษา ต่ําก'ว่าปริญญาตรี ดำรงตำแหน่ง 5 ปีข้ึนไป 
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41 -  50 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ดำรงตำแหน่ง 
5 ปีข้ึนไป ประกอบอาชีพ รับราชการและธุรกิจส่วนตัว กลุ่มผู้นำชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
อายุ 41 -  50 ปี และ 61 ปีข้ึนไป วุฒิการศึกษา ต่ําก'ว่าปริญญาตรี ดำรงตำแหน่ง 5 ปีข้ึนไป 
ประกอบอาชีพรับราชการ กลุ่มข้าราชการครู ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 41 -  50 ปี วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี ดำรงตำแหน่ง 5 ปีข้ึนไป ประกอบอาชีพรับราชการ กลุ่มเลขานุการส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิงอายุ 51 -  60 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ดำรงตำแหน่ง 1 -  2 ปีประกอบอาชีพรับราชกา?

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาสภาพการปฎิบติงานคณะกรรมการกา?ศึกษา

การให้คำปรึกษาแนะน่าเพ่ีอพัฒนาโรงเรียน จากผลการวิจัยพบว่าคณะกรรมการกา?ศึกษา 
ให้คำปรึกษาแนะน่าเพ่ีอพัฒนาโรงเรียนในด้านงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การให้ 
คำปรึกษาจะเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกา?การศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการกา?ศึกษาท่ี
ผ่านมามีวาระที่สำดัญคือการรายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน กา?จัดประชุมคณะกรรมกา?
การศึกษา จัดข้ึนเพราะโรงเรียนต้องการเลนอแผนงานและโครงการให้ท่ีประชุมทราบ
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การสนับลนุนนละช่วยเหลือโรงเรียน จากผลการวิจัยพบว่าคณะกรรมการการศึกษา ให้การ 
สนับลนุนและ'ช่วยเหลือโรงเรียน ในการจัดการด้านอาคารสถานท่ีและสิงแวดล้อมของโรงเรียน วิธี
การสนับลนุนและช่วยเหลือส่วนใหญ่บริจาคเงินส่วนตัว การสนับสนุนและช่วยเหลือจะเกิดข้ึนเม่ือมี 
การวางแผนร่วมกันระหว่างโรงเรียนกิ'บคณะกรรมการการศึกษา

การประลานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ฯลฯ ผลการ่วิจัยพบว่าคณะกรรมการการศึกษา 
มีการประลานงานกับชุมชน องค์กรในบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน วิธีการประสานงาน ส่วนใหญ่
กระทำโดย ใช้หนังสือราชการโดยให้โรงเรียนเป็นผู้ประสาน การปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นการ
ประลา'นงาน เพ่ือจัดงานในวันสำคัญต่างๆ การท่ีชุมชนมาใช้บริการชองโรงเรียนเป็นเรอง การขอใช้ 
สถานท่ีในการประชุมหรือการอบรม กา?ประสานงานเพ่ือให้โรงเรียนเมีส่วนร่วมในการให้บริการและ 
ไปช่วยพัฒนาท้องถ่ิน กระทำโดยให้ครูและนักเรียนเช้าร่วมกิจกรรมท่ีชุมชนจัดข้ึน

การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการการศึกษามี 
ส่วนร่วมโดยการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาโรงเรียน ท่ีโรงเรียนจัดทำ

การมีส่วนร่วมพิจารณาหลักสูตรให้เหมาะลมกับท้องถ่ิน ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการ 
การศึกษามีส่วนร่วมโดยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรท้องถ่ินท่ีผู้บริหารโรงเรียนนำเสนอ หลักสูตร 
ท้องถิ่นที่คณะกรรมการการศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาเป็นเรื่องที่..ถิ่ยวกับอาชีพในท้องถิ่น 
และคณะกรรมการการศึกษามีความคิดเห็นต่อเน้ือหาวิชาท่ีกำหนดในบัจจุบันว่าควรเน้น จริยธรรม

กา?แต่งตังคณะกรรมการท่ีปรึกษาโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีการเสนอ แต่งต้ัง 
กรรมการทีป?กษาโรงเรียน เหตุผลในการเสนอแต่งต้ัง เพราะเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะกิจท่ีโรงเรียน 
ต้องการความช่วยเหลือ คณะกรรมการท่ีปรึกษามีบทบาทในการให้คำปรึกษากับคณะกรรมการ
การศึกษา กา?เสนอแต่งตังกรรมการท่ีปรึกษาดำเนนการโดย กรรมกา?การศึกษาเสนอรายช่ือใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา

การแต่งตังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามโครงการหรือกิจกรรมหรืองานที ่
กำหนเด พบว่ามีการแต่งตังคณะอนุกรรมการเป็นส่วนน้อย การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการแต่งต้ังเพ่ือ 
ปฏิบัติงานด้านความลัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
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การมีอำนาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน 
ส่วนใหญ่เคยมอบหมายอำนาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการการศึกษา หน้าท่ีท่ีมอบหมายเป็นเร่ือง
การจัดประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาส่วนใหญ่ได้ปฎิบ้ติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย
การใช้อำนาจหน้าท่ีกระทำโดยมีการวางแผนร่วมกันก่อนปฎิบ้ติ

ตอนท่ี 3 ผลการคึกษาป๋ญหาการปฎิบ้ติงานฃองคณะกรรมการการศึกษา

ปัญหาการปฎิปัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยคณะ 
กรรมการการศึกษาโรงเรียนประถมคึกษา ส่งกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
ระบุว่า ไม่มีบีญหา

การให้คำปรีกษาแนะนำในการพัฒนาโรงเรียน บีญหาที่พบคือ กรรมการการศึกษาทุกคนมี 
ภาระหน้าท่ีประจำ มีเวลาน้อย วิธีการแก้ปัญหา ใช้จัดประชุมในวันหยุดราชการ ผลท่ี'ได้รบ
ก?รมการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมีอดี การสนับลนุนและการช่วยเหลือโรงเรียน ปัญหาท่ีพบผู้ให้
สัมภาษณ์ระบุว่าคณะกรรมการกา?ศึกษามีงานประจำ และไม่ทราบขอบเขตบทบาทหน้าท่ี

การประลานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ปัญหาท่ีพบ คือ ขาดความร่วมมือกับชุมชน และ 
ชุมชนมีปัญหายาเสพติด, การตกงาน วิธีการแก้ปัญหา ใช้การประขาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ 
ผลท่ีได้รับ โรงเรียนได้รับความร่วมมือ

การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปัญหาที่พบคือ คณะกรรมการการศึกษาไม่ 
เข้าใจนโยบายและแผนพัฒนาและกระบวนการจัดการศึกษา วิธีการแก้ปัญหา ผู้บริหารและคณะครู 
จัดทำและนำเสนอให้คณะกรรมการการศึกษาทราบ เพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุง ผลท่ีได้รับ คือ การจัดทำ 
แผนพัฒนาโรงเรียนประสบความสำเร็จเป็นท่ียอมรับ

การมีส่วนร่วมในการพิจารณาหลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ 
ความไม่เข้าใจการบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะเร่ืองหลักสูตร วิธีแก้ปัญหา โรงเรียนจัดทำเลนอให้ 
กรรมการศึกษาทราบ ผลที่ได้รับลามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในโรงเรียนและก??มการ
การศึกษามีส่วนร่วมในกา?พิจารณาหลักสูตรท้องถ่ินกับโรงเรียน
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การพิจารณาเสนอแนะการแต่งตงคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนตามความเหมาะลม 
ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การสรรหาผู้ทรงคุณจุฟ้ เพราะ ผู้เช่ียวชาญจะมีงานประจำไม่มีเวลา
วิธีการแก้ใฃปัญหา คือ การขอความร่วมมีออย่างเป็นทางการ ผลท่ีได้รับโรงเรียนได้รับความร่วมมือ 
มากข้ึน

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติตามหน้าที่ ปัญหาที่พบ ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังมีงานประจำ 
วิธีแก้ปัญหา ทางโรงเรียนขอความร่วมมือเป็นคร้ังคราว ผลท่ีได้รับ คือ คณะอนุกรรมการท่ีได้รับการ 
แต่งต้ังมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

การมีอำนาจหน้าท่ีตามผู้บรีหารโรงเรียนมอบหมาย ปัญหาท่ีพบ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายต้อง 
ประกอบอาชีพของตนเองด้วย วิธีแก้ไขปัญหา พบว่า ส่วน'ไหญให้กรรมการคนอ่ืนดำเนินการแทน 
ผลท่ีได้รับงานหรือโครงการท่ีกำหนดลามารถสำเร็จลุล่วงไปได้

อภิปรายผล

จากผลกา?วิจัยสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา โรงเรียน 
ประถมศึกษา ส่งกัดกรุงเทพมหานคร ตามอำนาจหน้าท่ีท่ีกำหนดในระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย 
คณะก?รมกา?การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จังกัดกรุงเทพมหานคร บี 2541 ท่ีกำหนดไว้ 8 ข้อ มี 
ประเด็นอภิปราย ดังน

การให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาโรงเรียน จากผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการการ 
ศึกษาส่วนใหญ่มีการปฏิบัติโดยให้คำปรึกษาแนะนำ ในด้านกิจการนักเรียนและความจัมพันธ์ระหว่าง 
โรงเรียนปับชุมซนมากท่ีลุด ซ่ึงลอดคล้องกับสรุปผลงานวิจัยของเปล่ียน ศรรังสรรค์กุล (2527)ที่ว่า 
“กรรมการศึกษาประจำโรงเรียนมีบทบาทในด้านให้คำปรึกษาแนะนำแก่โรงเรียนในการกำหนดแนว 
ทางการพัฒนา และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ลอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถ่ิน” ในรายละเอียดของการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านกิจการนักเรียน กรรมการการศึกษาจะให้ 
ความสำดัญของทุนการศึกษา และวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้ของนักเรียน ส่วนด้านความจัมพันธ์ระหว่าง 
โรงเรียนกับชุมซน ส่วนใหญ่จะให้คำปรึกษาแนะนำในการนำทรัพยากรหรือแหล่งเงินทุนในท้องถ่ิน
เพ่ือนำมาพัฒนาในโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุฬาพร สุคนธ์ (2537) ท่ีว่า “ ส่วนใหญ่
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กรรมการการศึกษาจะให้คำปรกษๆแนะนำเก่ียวกับกา?จัดหาวัสดุครุกัณฑ์ให้กับโรงเรียน’’ และ
ลอดคล้องกับแนวคิดของ หวน พนธุพันธ์ (2529) และกิติมา ปรดีดิลก (2532) ท่ีเสนอแนวคิด
สอดคล้องกันว่าชุมขนมีท?ฟยากรอยู่มากมาย ท้ังทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร 
ประเภทสถาบันต่างๆ และทรัพยากรประ๓ ทวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน โรงเรียนสามารถนำทรัพยากร
ที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์

วัธีการให้คำปรกษาแนะนำ ส่วนใหญ่คณะกรรมการจะนำเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา ซ่ึงลอดคล้องกับผลงานว ิจ ้ย ของ จุฬาพร ดีสุคนธ์ (2 5 3 7 )  ที่พบว่าวิธีการให้คำปรกษา 
ส่วนใหญ่ให้คำปรกษาในท่ีประชุมกร?มกา?ศึกษา เพราะเป็นโอกาสท่ีกรรมการศึกษาจะได้เสนอ
ความคิดให้ท่ีประชุมยอมรับและนำไปปฏิบ้ติ

การสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน จากผลการ่วิจัยพบว่า ส่วนใหญ่คณะกรรมกา?การ 
ศึกษา ปฏิบัติงานด้านการให้การสนับลนุนและช่วยเหลือโรงเรียน คือ การบริจาคเงินส่วนตัวจัดหา 
วัสดุ อุปกรณ์ หาแหล่งเงินทุนจากภายนอกให้โรงเรียนดำเนินการ ซ่ึงตอดคล้องกับแนวคิด
ของ พนัส หันนาคินทรี (2525 อ้างใน ไพโรจน์ พรหมมีเนตร, 2533) ท่ีว่า “กรรมการศึกษาเป็นผู้ช่วย 
เหลือในการแก้ปัญหาบางประการท่ีโรงเรียนประลบอยู่ และต้องการความช่วยเหลือจากชุมชน เช่น 
การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียน” ลอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ (2540) ว่าที่การปฏิรูปการศึกษาจะต้องให้ชุมชนเช้ามาร่วมปฏิบ้ติงาน 
ช่วยเหลือสนับลนุนกา?พัฒนาโรงเรียน เช่น การปรบปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จัด 
และตกแต่งส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน ร่วมรณรงค์หาทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน ตลอดท้ังร่วม 
กิจกรรมต่างๆท่ีทางโรงเรียนจัดให้มีฃ้ึน

การประสานงานระหว่างโรงเรียน ชุมชน หน่วยงาน ส่วนราชการ ภาคเอกชน ฯลฯ
จากผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานท่ีมีการประสานงานเมากท่ีลุด คือ องค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
กับโรงเรียน ซ่ึงลอดคล้องกับผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(2541) ซ่ึงระบุว่า “ มาตรฐาน ท่ี 5 ด้านปัจจัยท่ีมีรายละเอียด เก่ียวกับความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์ก?และสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วน'ใหญ่มีคุณภาพ 
ในระดับดีน่าพอใจ โดยชุมชนและองค์การท้องถ่ินให้การสนับสนุนโรงเรียนในเร่ืองจัดช้ือ วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจำเป็น ฯลฯและโรงเรียนกับชุมซนมืกิจกรรมร่วมกันอย่างลม่ําเสมอ ”
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การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน จากผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมกา?การศึกษาโรงเรียน 
ประถมศึกษา ล้ง์กัดกรูงเทพมหานคร มีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาทีโรงเรียนจัดทำเรียบร้อยแล้ว มีเปีนส่วนน้อยท่ีร่วมจัดทำ ซ่ึงอาจเก่ียวเน่ึองกับการไม่มี 
เวลา หรือเห็นวาเป็นหน้าท่ีชองผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนโดยตรง แต่พบว่าก?รมการการศึกษาฯ 
มีส่วนแนะนำและให้นโยบายการจัดทำแก่ผู้บริหารโรงเรียนด้วยเช่นกัน

การมีส่วนร่วมพิจารณาหลักสูตรให้เหมาะสมกับห้องถน จากผลการวิจัยพบว่า มีส่วน 
ร่วมในการพิจารณาหลักสูตรท่ีโรงเรียนจัดทำเรียบร้อยแล้ว การจัดทำหลักสูตรท้องถ่ินส่วนใหญ่จะ
เก่ียวกับอาชีพในท้องถ่ิน นอกจากน้ีโรงเรียนประถมศึกษา ลังกัดกรูงเทพมหานคร ลามารถนำผู้ 
ประกอบอาชีพในชุมซ14มาเป็นว่ทยากรให้ความรู้กับนักเรียนและครู ซ่ึงลอดคล้องกับแนวคดของ
กิติมา ปรืดีดิลก (2532) ท่ีว่า “ชุมซนมีความสำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน”

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิอปฏิบัติหน้าทีฯ จากผลการวิจัยพบว่า การแต่งต้ังตาม 
ภาระหน้าท่ีท่ีโรงเรียนคดว่ามีความจำเป็น ในบทบาทข้อนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ข้ึนอยู่กับคณะ
กรรมการการศึกษาท่ีจะมองภาระงานว่ามากน้อยเพียงใด ถ้าคดว่างานมีไม่มากและไม่ลร้างงานใหม่ 
คณะอนุกรรมการก็ไม่มีความจำเป็น แต่ส่วนหน่ึงที,มีการแต่งต้ัง เพราะต้องการให้มีคณะอนุกรรมการ 
มา!บผิดขอบงานกลุ่มต่างๆ ในโรงเรียนให้ชัดเจน เช่น คณะอนุกรรมการป้ายวิชาการ คณะ 
อนุกรรมการป้ายอาคารลถานท่ี ฯลฯ จุฬาพร ดีลุคนธ์ (2537) พบว่า “การแต่งต้ังคณะทำงานจะ 
แต่งตังก็ต่อเม่ือมีการจัดกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนเป็นคร้ังๆไป เม่ือหมดกิจกรรมแล้วคณะทำงานก็ 
หมดหน้าท่ี'’ ซ่ึงแตกต่างจากการแต่งต้ังจากอนุกรรมการฯ จากผลการวิจัยน้ี เป็นการแต่งต้ังประจำ 
ตามวาร‘'ของคณะกรรมการการศึกษา

การมีอำนาจหน้าทีตามทีผู้บริหารมอบหมาย จามผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมี 
การมอบหมาย อำนาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการการศึกษาปฎิปติมากท่ีสุด ได้แก่ เร่ืองการประชุม 
ผู้ปกครอง โดย ให้กำหนดเน้ีอหา ข้ันตอนการดำเน้นการ และก่อนการปฏิบัติจะมีการวางแผนร่วมกัน 
วิธีการนีลอดคล้องกับแนวคิดของ สนานจิตร สุคนธทรัพย์ (ม.ป.ป.) ไต้ช้ีให้เห็นองค์ประกอบท่ีจะช่วย 
ให้เกิดความร่วมมึอระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท่ีสำคัญศึอ "มีกลไกท่ีจะให้เกิดความร่วมมือ เช่น มีการ 
จัดต้ังคณะกรรมการการศึกษา โดยมีการเสริมความพร้อมและกำหนดหน้าท่ีร่วมกันในทิศทางท่ีพีง
ประสงค์,
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ผู้วิจัยเห็นว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา ตามอำนาจหน้าท่ีท่ีกำหนด ส่วน 
ใหญ่มีการปฏิบัติแต่ลักษณะการปฏิบัติในแต่ละข้อมีความมาก น้อย ครอบคลุมงานด้านต่างๆ ภาย 
ในโรงเรียนแตกต่างกันได้แก่ การให้คำปรกษา แนะนำ ในการพัฒนาโรงเรียน ด้านวิชาการคณะ 
กรรมการการศึกษาจะให้คำปรีกษา ในงานธุรการของวิชาการ คือ การจัดห้องเรียน การให้วัสดุ ครุ 
กัณฑ์ ตกแต่งห้องเรียน และห้องสนับสนุนการสอน เข่น ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องโสต / ล่ีอ 
วัสดุอุปกรณ์ โรงน้กงาน ฯลฯ งานกิจกรรมน้กเรียนส่วนใหญ่จะให้คำปรีกษา แนะนำ พร้อมท้ังการ 
สนํบสมุนช่วยเหลือในเร่ือง เงินทุน อาหารกลางวัน จัดหา อุปกรณ์ เคร่ืองใข้ท่ีจำเปีนให้กับนํกเรียน 
ง'!นบุคลากรจะเก่ียวข้องในเร่ืองการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร เข่น การจัดหารางวัลและ 
จัดการคืกษาดูงาน เปินต้น การปฏิบัติงานตามบทบาทท่ีกำหนด จะมีความแตกต่างกันในแต่ละคณะ 
ข้ึนอยู่กับ ผ ู้บริหารโรงเรียน ซึ่งตามระเบียบกำหนดให้เป็นเลขานุการ ของคณะกรรมการการคืกษๆ  

เป็นส่วนใหญ่ ถ้าผู้บริหารโรงเรียนมีวิลัยท้ศนํในการบริหาร จะทำให้คณะก?รมการการศึกษามีภาระ 
งานมากข้ึน ในขณะเดียวกันถ้าผู้บริหารโรงเรียนขาดการกำหนดเป็าหมายการพัฒนาท่ีชัดเจนเป็น
รูปธรรมคณะกรรมการการศึกษา จะมีบทบาทร่วมปฏิบัติงานกับโรงเรียนค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะ
เป็นลักษณะการสนับสมุน ช่วยเหลือในเร่ืองการเงิน สิงของ เท่าท่ีโรงเรียนจำเป็นเท,านน ผู้บริหาร 
โรงเรียนท่ีมีทักษะด้างI มมุษยลัมพันธ์ มีความรู้ ความลามารถ จะสามารถสรรหาและกัดเลือกบุคคล 
เข้ามาร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีลายงาน
รับผดชอบหลายระดับและโรงเรียนเป็นระกับล่างสุด ดังนนผู้บริหารระดับสูงท้ังแต่ระดับสำนักงานเขต 
ระดับสำนักการศึกษา และระดับท่ีกำหนดและควบคุมนโยบายกา?บริหารการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ควรมีแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษาให้ชัดเจน และควรส่งเสริมสนับสมุนให้ผู้
บริหารโรงเรียนลามารถเป็นผู้นำในการบริหารองค์กรคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนประถม 
ศึกษา ลังกัดกรุงเทคมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน

ปัญหาการปฏิบัติงานด้านให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาโรงเรียน พบว่ากรรมการ 
การศึกษาทุกคนมีภาระหน้าท่ีประจำ บางคนไม่มีความถนัดกับการบ?หารงานของโรงเรียน
(งานวิชาการ) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เปล่ียน คิริรังสรรค์กุล (2527) พบว่า “กรรมการการ 
ศึกษา ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนไม่ได้เต็มท่ี เน่ืองจากต้องประกอบอาชีพส่วนดัว และลอดคล้องกับ 
ผลกา?วิจัยของ สุนทร ชอบท่าดี (2534) ท่ีว่า “กรรมการการศึกษามืปัญหาการประกอบอาชีพ 
ส่วนตัวไม่มืเวลา” การแก้ปัญหา คือ จัดประชุมในวันหยุดราชการ และพยายามประลานงาน
นัดหมายล่วงหน้า
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ปัญหาการให้การสนับสนุนและช่วยเหลึอโรงเรียน พบว่า มีปัญหาเป็นส่วนน้อย ปัญหา 
ท่ีพบ คือ กรรมการการคืกษาไม่มีเวลาเพราะมีงานประจำ ซึ่งจะตรงกับปัญหาการแต่งต้ังคณะ 
อนุกรรมการเพ่ีอปฏิบัติหน้าท่ี และปัญหาในการมีอำนาจหน้าท่ีอ่ึนตามท่ีผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย 
ซ่ึงลอดคล้องกับผลการวิจัยของ เปล่ียน คิริรังสรรค์กุล (2527) ที่พบว่า “ ส่ิงสำคัญอีกอย่างหน่ึงซ่ึง 
อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อการปฎิปติงานของคณะกรรมการการคืกษา ไม่มีเวลาเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เพราะมีงานอ่ืน  ๆ ต้องรบผิดชอบ โดยเอพาะอย่างย่ิงการประกอบอาชีพส่วนตัว “และ 
ผลการ่วิจัยของ จุฬาพร ดีสุคนธ์ (2537) พบว่า “คณะทำงานมีเวลาทำงานน้อยมาก ลาเหตุจาก 
มีภาระกิจส่วนตัวต้องประกอบอาชีพ"

ปัญหาการประสานงาบระหว่างโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ  
และภาคเอกชน เพี่อให้โรงเรียนไค้มีส่วนร่วมในการให้บรีหารแก่ชุมชน หน่วยงาน ส่วนราช 
การและการพัฒนาห้องถนนั้น พบว่า มีปัญหาค่อนข้างน้อย ปัญหาท่ีพบ คือ ขาดความร่วมมีอ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ กิติมา ปรคืดิลก (2532) ท่ีว่า “ปัญหาท่ีเกิดจากชุมชน ประชาชนในชุมซน 
ส่วVเมาก ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษา เน่ืองจากประชาซนได้รันการศึกษาต่ํา ฐานะทางเศรษฐกิจของ 
สังคมอยู่ในระดับตำ ส่ิงแวดล้อมของชุมชน รอบๆ  โรงเรียนเส่ิอมโทรม บางแห่งเป็นแหล่งม่ัวส่ม 
อบายมุข'' ลอดคล้องกับผลการวิจัยของ เปล่ียน คิริรังสรรค์กุล (2527) ซ่ึงพบว่า “ประชาชนส่วนมาก 
ยากจน จึงช่วยเหลือโรงเรียนได้น้อย และขาดความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน ลอดคล้องกับ 
ผลงานวิจัยของ ไพโรจน์ พรหมมีเนตร (2533) ท่ีพบว่า “ประชาซนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือ ใน 
การพัฒนาโรงเรียนเท่าท่ีควร ลาเหตุเน่ืองมาจากความยากจนความขาดแคลน ไม่มีเวลาให้
ความร่วมมือ”

ปัญหาการมีส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน และการให้มืส่วนร่วมในการพิจารณา
หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพห้องก่ีน พบว่า ม ืป ัญ หาเป็นส่วน'น้อย ปัญหาท่ีพบคือ กรรมการการ 
ศึกษา ไม่เข้าใจนโยบายและแผนพัฒนา และไม่เข้าใจการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะเร่ืองหลักสูตร 
ลอดคล้องกับงานวิจัยของ เปล่ียน คิริรังสรรค์กุล (2527) ท่ีพบว่า “ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ตามหน้าท่ี คือ ความรู้ต่ํา ขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลักสูตร” และ ผลการวิจัยของ จุฬาพร 
ดีสุคนธ์ (2537) พบว่า “กรรมการการศึกษาให้คำปรีกษาแนะนำน้อย สาเหตุมาจากขาดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร"
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ผู้วิจัยเห็นว่า การปฎบ้ติงานของคณะกรรมกา?กา?ศึกษา มีปัญหาน้อยมาก หรือยังไม่พบ 
ปัญหาอันเน่ืองมาจากการปฎป้ติงาน เป็นส่วนใหญ่ อาจเน่ืองจากการปฎิบ้ติงานยังมีขอบเขตจำกัด 
ตามสภาพโรงเรืยน ชุมชน อังคมและเศรษฐกิจในแต่ละพ้ืนท่ี และตามสภาพ'ของบุคคลท่ีเข้ามาร่วม 
ในคณะกรรมการการศึกษาของแต่ละโรงเรืยน ปัญหาท่ีพบในภาพรวม คือ การขาดความเข้าใจใน 
ขอบเขตภาระงาน ไม่มีเวลาหรือต้องประกอบอาชพส่วนดัว การแก้ปัญหากระทำกันเองในคณะ
กรรมการแต่ละโรงเรียน การล่ีอสาร และการประสานงานกันระหว่างคณะกรรมการแต่ละโรงเรียน 
เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ ยังไม่พบมากนัก หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการส่งเสริม และพัฒนา 
บทบาทของคณะกรรรมกา?การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีการ 
พบปะ อังสรรค์ เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาจากการปฎิบ้ติงานซ่ึงกันและกัน ควรจัดการศึกษา
ดูงาน การ'ฝ็กอบรมเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ ในบทบาทtณ้าท่ี เพ่ือให้คณะกรรมการการศึกษา
ปฎิป้ติงานได้เต็มศักยภาพ และลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนให้น้อยลง

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงานของคณะ 
กรรมการการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อังกัดกรุงเทพมหานครพอสรุปได้ดังนี้

ระดับโรงเรึยน

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูเป็นบุคคลท่ีมีความสำคัญในการดำเนิน 
งานของคณะกรรมการการศึกษา โดยดำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย และตำแหน่งในคณะกรรมการ 
การศึกษา (องค์กรเสริมในโรงเรียน) ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนควรให้ความสำคัญกับการนำ 
ชุมชนและองค์กรอันเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ให้เกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้ท่ีเข้ามามี 
ส่วนร่วมเป็นกรรมการการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในโรงเรียนควรมีวิอัยทัศน์และ
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน ไปในแนวทางท่ีลอดคล้องกันเพ่ือให้การบริหารโรงเรียนพัฒนา 
ไปอย่างมีเอกภาพ และ พร้อมท่ีจะเป็นผู้นำชุมชนร่วมพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
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ระดับสำนักงานเขต

จากผลการวิจัย พบว่า มีปัญหาในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมงาน และขาดความเข้าใจ 
ในบทบาท สำนักงานเขตควรมีส่วนร่วมในการสรรหา และขอความร่วมมีอ ให้ความสำคัญกับบุคคลท่ี 
มาร่วมเป็นกรรมกา?การศึกษา ซ่ึงจะเป็นแรงเสริมได้อย่างด สำนักงานเขตควรกำกับดูแลการดำเนิน 
งานของคณะกรรมการการศึกษาให้เป็นระบบ โดยเอพาะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเน่ือง เพ่ีอแก้ปัญหาหรีอพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน

ระดับสำนักการสิกษา

จากผลกา?วิจัย พบว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษาในรายละเอียดกังมีสภาพ 
และปัญหาแตกต่างกัน สำนักกา?ศึกษาควรกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของคณะ
ก?รมการการศึกษาให้ซัดเจน มีการจัดทำคู่มีอการปฏิบัติงานในแต่ละด้านให้ครอบคลุม มีการจัด
อบรม การดูงาน ให้กับคณะกรรมการการศึกษาเพ่ีอให้คณะกรรมการการศึกษาแต่ละโรงเริยน มี
โอกาสพบปะ จังสรรค์ แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน ควรมีการติดตาผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมกา?การศึกษาในแต่ละโรงเริยน และในภาพรวมของสำนักงานเขต และภาพรวมของ 
กรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ีอวางแผนกา?พัฒนาองค์ก?น้ีให้เข้มแข็งต่อไป

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมและท่ีเป็นปัญหาในกา?ดำเนินงานของคณะกรรมการการ 
ศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จังกัดกรุงเทพมหานคร

2. ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะก?รมการกา?ศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 
จังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำแนกกลุ่มเขต(โซน) และพ้ืนท่ีเขต
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